



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช.เสนอตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร จึงขอประกาศมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับและประชาชน โดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร จะมีการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับป้ายบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจตรา กำกับดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกรณีการละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรับผลประโยชน์จากผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาให้ถือเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร จัดช่องทางแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [www.wattananakhon.go.th/ร้องเรียน/ร้องทุกข์](http://www.wattananakhon.go.th/ร้องเรียน/ร้องทุกข์) หรือ Facebook :อบต.วัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว หรือช่องทางโทรศัพท์ เบอร์โทร ๐๓๗-๒๖๑๕๑๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

( นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร